

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชย์	รองอธิการบดีวิชาการ	รองประธาน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๔. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๖. อาจารย์สุรียพร ธรรมิกพงษ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๘. ดร.พรพรรณ ดอนพนัส	หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่มะกา	อธิการบดี	ติดภารกิจ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ไชยะ	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. นางสาวปณิดา คล้ายนิล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓. นายปิยะ นุชพงษ์	หัวหน้างานนิติการ

เริ่มประชุม ๑๑.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่มะกา อธิการบดีติดภารกิจ จึงมอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานตามมติ
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุม มอบหลักสูตร
พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้กับนักศึกษารายที่ ๖-๘ คือ นางสาวพิมพ์ธิดา วัฒนพงศ์สถิต

/นางอิงอร...

นางอิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล และนางณัฐชมนต์ กลัดเจริญ และจัดทำเรื่องปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการ ตามลำดับต่อไป มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบศาสตร์ชื่อเรื่องทีนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์กับศาสตร์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หลักสูตรกำลังจัดทำ สมอ.๐๘ เพิ่ม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจะนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ข้อมูลว่า ขณะนี้หลักสูตรได้ดำเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้กับนักศึกษารายที่ ๖-๘ คือ นางสาวพิมพ์ธิดา วัฒนพงศ์สถิต นางอิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล และนางณัฐชมนต์ กลัดเจริญ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของเรื่องการปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น หลักสูตรกำลังจัดทำ สมอ.๐๘ เพิ่ม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (กบม.)

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุมมอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน ตั้งแต่เดือนใดถึงเดือนใดเพื่อวางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยต่อไป จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้มหาวิทยาลัยจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไปอีก เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการณ์เทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๔ มติที่ประชุม มอบคณบดีคณะครุศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สืบว่ามีการปรับเข้าสู่ on-site หรือไม่ ถ้าปรับเข้าสู่ on-site ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการตามสถานการณ์ของโรงเรียนนั้นๆ และจัดทำหนังสือภาพรวมของคณะในการจัดทำหนังสือขออนุญาตเข้านิเทศในกรณีที่แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบปกติให้อาจารย์นิเทศดำเนินการตามแนวทางของแต่ละโรงเรียนในการนิเทศ อยู่ในควบคุมดูแลเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จัดทำหนังสือสอบถามครูสภาว่าสามารถนิเทศแบบออนไลน์ทั้ง ๓ ครั้ง ได้หรือไม่ หากได้คำตอบหรือหนังสือจากครูสภาแล้ว ให้นำเวียนแจ้งคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รอครูสภาตอบกลับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้ข้อมูลว่ามีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศครูสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ระบุถึงมาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์การรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระบุไว้ให้ใช้วิธีการแบบใดแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบ ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ หรือแบบตัวต่อตัวที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์

/ครูพี่เลี้ยง...

ครูพี่เลี้ยง และนิสิต/นักศึกษา เพื่อพัฒนาการฝึกปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา ที่เป็นระบบและ
ความน่าเชื่อถือได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า
ประกาศศรสภฉบับนี้ ข้อ ๑ ระบุว่า ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะไม่ครอบคลุมช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้ดำเนินการ
นิเทศนักศึกษา จะสามารถถือปฏิบัติและเบิกจ่ายย้อนหลังได้หรือไม่

มติที่ประชุม มอบคณบดีคณะครุศาสตร์นำข้อเสนอแนะหรือกับังงานนิติการ และ
นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งถัดไป

๔) แผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗
มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยทบทวนแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -
พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกครั้งตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕) แบบเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยทบทวนโครงการและแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้สอดคล้องกับการกำหนดขอบเขตและรายละเอียด Terms of Reference (TOR) ที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๖) พิจารณาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) **มติที่ประชุม** ให้นำเสนอคุณสมบัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์
มั่งคั่ง เป็นอาจารย์พิเศษต่อสภาวิชาการต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้แจ้งหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ดำเนินการนำเสนอคุณสมบัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาลูกศรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามที่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ขออนุมัติปิดหลักสูตร และที่ประชุม
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มีมติให้หลักสูตรรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
ให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกเดือน ประกอบกับการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้รายงาน
ความก้าวหน้าของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ที่ปิดอย่างมีเงื่อนไขและยังมีนักศึกษาค้างค้าง ในการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ **มติที่ประชุม**
รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาค้างค้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม ๒๕๖๔ มอบหลักสูตรพิจารณา
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้กับนักศึกษารายที่ ๖-๘ คือ นางสาวพิมพ์ธิดา วัฒนพงศ์สถิต
นางอิงอร ลีมวัฒนาถาวรกุล และนางสาวณัฐชมนต์ กลัดเจริญ และจัดทำเรื่องปรับลดจำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ ตามลำดับ
ต่อไป และมอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบศาสตร์ชื่อเรื่องที่ทำวิทยานิพนธ์กับศาสตร์ของอาจารย์

/ในมหาวิทยาลัย...

ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด บัณฑิตวิทยาลัยจึงนำรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายงาน
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

**๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔**

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า
ด้วยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
พิจารณารายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) **มติที่ประชุม** มอบหลักสูตรจัดทำแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จ
การศึกษา มอบรองอธิการบดีวิชาการ และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินการรวบรวมข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ว่ามีแผนการดูแลนักศึกษาอย่างไร
และสำเร็จการศึกษาเมื่อใดก่อนเสนอเข้าสภาวิชาการ ประกอบกับการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ **ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ** ให้รายงาน
ความก้าวหน้าของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ที่ปิดอย่างมีเงื่อนไขและยังมีนักศึกษาคงค้าง ในการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ **มติที่ประชุม**
รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคงค้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม ๒๕๖๔ มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล
เชนะโยธิน ตั้งแต่เดือนใดถึงเดือนใดเพื่อวางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยต่อไป บัณฑิตวิทยาลัยจึงนำรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายงานต่อ
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

**๓.๓ ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๘/๒๕๖๔**

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า
ด้วยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
พิจารณารายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม ๒๕๖๔ **มติที่ประชุม** รับทราบ การรายงาน
ความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคงค้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม ๒๕๖๔ มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน
ตั้งแต่เดือนใดถึงเดือนใดเพื่อวางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยต่อไป
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

/พิจารณา...

พิจารณาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติให้มหาวิทยาลัย
จ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไปอีก เป็นระยะเวลา ๖ เดือน
บัณฑิตวิทยาลัยจึงรายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อมูลที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๖๔ ว่าจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน ต่อไปอีก เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้ประสานแจ้งสืบเอกนพกุล พินปรุ แล้วว่าให้เร่งดำเนินการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า
ด้วยกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทำการประมวลผลการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน
๑๔ คน จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

จำนวน ๑๔ คน ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- ๑) นางจิราพร สายเมฆ
- ๒) นางสาวเจนจิรา บุญตามทัน
- ๓) นายณรงค์ รัตน์โสภา
- ๔) นางสาวกฤติญา ศรีซังส้ม
- ๕) นางสาวปารณีย์ ณ นคร
- ๖) นางสาวทิพย์งค์ รักษาสิน
- ๗) นางสาวจิราพร อินทุสมิต
- ๘) นางสาวณัชชรีย์ คำไพ
- ๙) นางสาวนวนละออง สีดา
- ๑๐) นายภูวิศ สิงสีดา
- ๑๑) นายธนพงษ์ จอมพระ
- ๑๒) นายธีรพงษ์ กาญจนสกุล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

- ๑๓) นางสาวสร้อยทิพย์ อินทะเตชะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

- ๑๔) นายบรรจง นันทจันทร์

๕.๒ รายงานประจำปี ๒๕๖๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และส่งกองนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ มอบบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มช่วงเวลาของการสร้างพันธมิตรเครือข่ายกับ ๗ หน่วยงาน ตั้งแต่เมื่อใด ถึงเมื่อใด จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพิ่มเติมเสนอกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๕.๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้วนั้น คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ และเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ช่องทางประชาสัมพันธ์หลากหลายสู่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายผู้สนใจศึกษาต่อร้อยละ ๕๐ จากผู้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดนั้น จะทราบได้อย่างไรว่าจำนวนรวมทั้งหมดมีเท่าใด อาจทำให้ไม่สามารถวัดจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด

๒) จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กำหนดไว้ ๓ ช่องทาง ดำเนินการได้ ๓ ช่องทาง ถือว่าบรรลุเป้าหมาย

๓) สอบถามจากผู้สนใจที่สมัครเข้าศึกษาต่อว่ารับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากช่องทางใด

๔) ปรับเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางด้านหลักสูตร เป็นเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ...ของผู้สนใจจากปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในหลักการ มอบบัณฑิตวิทยาลัยทบทวนปรับแก้ไขตัวชี้วัดและเป้าหมายตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๕.๔ พิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประเด็นพิจารณาลำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านที่ ๒ คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) ประเด็นที่เน้น คือ ๓ แนวทาง ๑.๑ แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือ ๑.๒ แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ ๑.๓ งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหรือภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องตอบโจทย์เป็นรูปธรรม ๒) เน้นคุณภาพผลงานวิจัยที่ไปต่อยอด เป็นไปตาม ๓ แนวทางหรือไม่ ๓) ควรมีการนำหัวข้อวิทยานิพนธ์ย้อนหลัง ๕ ปี พิจารณาว่าตอบโจทย์ ๓ แนวทางใหม่ และถี่ถ้วน

/ที่...

ที่ไม่ตอบโจทย์ใดๆ เลย ๔) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้พัฒนาผลงานของมหาบัณฑิตไปพัฒนางานวิจัย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือพัฒนาหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม จึงเสนอคณะกรรมการ อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามตามองค์ประกอบของการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และรายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งถัดไป

๕.๕ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้กระบวนการดำเนินงาน ของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) ควรแนบตารางการจัดอันดับความเสี่ยงเพิ่ม
- ๒) ความเสี่ยงควรมี ๓ ประเด็น
- ๓) ควรเชิญหลักสูตรหรือผู้แทนร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๔) ตรวจสอบการเรียงลำดับความเสี่ยง
- ๕) พิจารณาประเด็นความเสี่ยงอีกครั้งว่า เป็นความเสี่ยง หรือ ปัญหา

มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิต วิทยาลัยในคราวประชุมครั้งถัดไป

๕.๖ วาระลับ

๕.๗ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

มติที่ประชุม มอบงานนิติการปรับแก้ไขข้อความในหนังสือส่งออกสำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ดังนี้

๑) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเป็น เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

๒) กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทไว้ในข้อ ๙.๑.๓ ... แก้ไขเป็น กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกไว้ในข้อ ๙.๒.๓ ...

๕.๘ พิจารณาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอ ในที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด และอาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ได้ทำบันทึกขอคืนรายวิชาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เนื่องจากมีภาระงานสอนจำนวนมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยผ่าน

/ความ...

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน ดังนี้

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ชื่อวิชา	ผู้สอนเดิม	ผู้สอนใหม่
EC๗๐๔ การประเมินโครงการ และหลักสูตร	ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด อ.ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง	อ.ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง อ.ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ
EC๗๐๓ การออกแบบและการจัดการเรียนรู้	รศ.ดร.ทิพย์วิมล วิงแก้วหิรัญ อ.ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม	รศ.ดร.ทิพย์วิมล วิงแก้วหิรัญ อ.ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

มติที่ประชุม เห็นชอบอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๒ คน คือ

- ๑) อาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำ
- ๒) อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ อาจารย์ประจำ

๕.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วิงแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอในที่ประชุมว่า เนื่องด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้รับอนุมัติจากคุรุสภาให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ หลักสูตรจะดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จึงจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๕.๙ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วิงแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอในที่ประชุมว่า เนื่องด้วยอาจารย์ ดร.สรเสริญ หุ่นแสน ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ขอเพิ่มรายชื่อผู้สอน จำนวน ๔ คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑) อาจารย์ ดร.กิตติ รัตนราชี่ คุณวุฒิ คอ.ด. (การบริหารอาชีวศึกษา)
- ๒) อาจารย์ ดร.ศิริพร อนุสภา คุณวุฒิ พร.ด. (การบริหารการศึกษา)
- ๓) อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง คุณวุฒิ พร.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
- ๔) อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเกียรติ นันทพงษ์ คุณวุฒิ M.A. Education (Specialized Area in Higher Education (Outstanding Grade))

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม เห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เพิ่มรายชื่อผู้สอน จำนวน ๔ คน ดังนี้

- ๑) อาจารย์ ดร.กิตติ รัตนราชี่ คุณวุฒิ คอ.ด. (การบริหารอาชีวศึกษา)
- ๒) อาจารย์ ดร.ศิริพร อนุสภา คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
- ๓) อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ชุนทอง คุณวุฒิ ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
- ๔) อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกิริติ นันทพงษ์ คุณวุฒิ M.A. Education (Specialized Area in Higher Education (Outstanding Grade))

และมอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตรวจสอบการเขียน

ผลงานวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบ APA

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดการประชุม ๑๓.๑๐ น.



ดร.พรพรณ ดอนพนัส
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม